


## CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 2016

# KHÁM PHÁ ĐẢO BÌNH BA

- ❖ Thời gian : 02 ngày 02 đêm.
- ❖ Phương tiện: Đi về bằng xe ghế ngồi.

 Bình Ba – nằm cách thành phố Cam Ranh khoảng 2 giờ đi tàu, là hòn đảo chắn gió, giữ gìn sự bình yên cho vùng Cam Ranh. Nhưng không chỉ vậy, chỉ một lần bạn vô tình đặt chân lên hòn đảo này sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ đến không muốn rời đi. Thu hút du khách không chỉ có vẻ đẹp của các bãi biển trên hòn đảo, mà còn là vẻ đẹp của sự thân thiện, hiền hòa của người dân nơi đây, các món ăn đặc sắc, đặc biệt là tôm hùm. Tôm hùm được người dân ở đây nuôi nhiều và cực ngon được chế biến thành nhiều món ăn phong phú và món rượu được pha với tiết của tôm hùm xanh thì thật là một hương vị khó quên khi một lần được thưởng thức. Vì vậy mà hòn đảo này còn có một cái tên rất đặc trưng là “đảo tôm hùm”.

### ĐÊM NGÀY 1: TP.HCM – VỊNH CAM RANH

**21h00:** Xe và HDV Phong Cách Việt Travel đón khách tại điểm hẹn và khởi hành đi [Tour du lịch đảo bình ba -Cam Ranh 2 ngày 2 đêm](#). Quý khách nghỉ ngơi trên xe.

### NGÀY 2: VỊNH CAM RANH – ĐẢO BÌNH BA



**Buổi sáng:** Quý khách dùng chân ăn sáng ở **nhà hàng** tại **Cam Ranh**. Sau đó tiếp tục khởi hành đi **tham quan Chùa Ốc** – một ngôi chùa nổi tiếng ở Cam Ranh với kiến trúc hình xoắn ốc và trang trí hoàn toàn bằng vỏ ốc. Sau đó khởi hành đến cảng Ba Ngòi khởi hành ra đảo Bình Ba. Trên thời gian tàu di chuyển ra đảo Đoàn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với biển xanh dập dờn, những bè nuôi tôm hùm nằm rải rác trên biển.

**Đoàn dùng cơm trưa tại nhà dân trên đảo.**

**Buổi chiều** : HDV sẽ dẫn Quý khách ra tàu đi tham quan về cảnh sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo xa với nghề nuôi tôm hùm là thu nhập chính. Tàu sẽ chở Quý khách tham quan một vòng quanh đảo, sẽ đi qua những bãi biển đẹp nổi tiếng của Bình Ba như đến với bãi Chướng san hô, bãi Nồm cát trắng và bãi Nhà Cũ với ánh hoàng hôn buông xuống trên đảo, quý khách có thể vừa tắm biển vừa **lặn ngắm san hô** với quần thể san hô đa dạng và phong phú cùng với sự hỗ trợ của HDV có áo phao và kính lặn đầy đủ.

**Kết thúc chương trình, Quý khách về nhà dân nghỉ ngơi thư giãn, đoàn dùng bữa tối với đặc sản Bình Ba: Gỏi**

### **NGÀY 3: VỊNH CAM RANH – ĐẢO BÌNH BA**

**Buổi sáng:** Quý khách dùng điểm tâm sáng với món **bánh canh cá**, đặc sản của dân đảo Bình Ba. Sau đó Đoàn lên tàu khởi hành về lại đất liền.

Đoàn dùng cơm trưa tại **KDL Cà Ná**. Nghỉ ngơi thư giãn. Sau đó Đoàn tiếp tục khởi hành về **Sài Gòn**, Đoàn sẽ ghé dùng chân tại cơ sở sản xuất nước mắm, mực một nắng, cơ sở sản xuất thanh long tại **Bình Thuận**.

**Dự kiến 20h00:** Đoàn về tới Thành phố Hồ Chí Minh. HDV thay mặt Công ty Phong Cách Việt gửi tới Quý khách lời cảm ơn và hẹn gặp lại. Kết thúc chương trình tour.

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé.
- **Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi.**

**Lưu ý:** - Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết và các vấn đề khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.